



สถาบันพัฒนาสี่แยกอินโดจีน (สพอ.)

Indo-China Intersection Development Institute (IDI)

90/1-2 ถ.พิษณุโลก - นครสวรรค์ ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก ๖๕๐๐๐

โทรศัพท์/โทรสาร 0 5528 2931 มือถือ 0961792402 www.idi-th.com

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
เลขที่รับ 2826
วันที่ ๒๓ มิ.ย. ๒๕๖๐
วิชา

ที่ สพอ.ว.030/2560

14 มิถุนายน 2560

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

เลขที่รับ ๐๙๐๘/๒๐ วันที่ 26 มิ.ย. 2560

เลขที่ส่ง วันที่

เรื่อง เชิญร่วมส่งหัวข้อวิจัย

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

สิ่งที่ส่งมาด้วย สรุบบันทึกการประชุม จำนวน 1 ชุด

ตามที่ สถาบันพัฒนาสี่แยกอินโดจีน ร่วมกับ วิทยาลัยโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้จัดการประชุม เรื่อง การพัฒนาระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทานในพื้นที่ภาคเหนือ เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๐ เพื่อรับฟังข้อมูลและสร้างเครือข่ายนักวิจัยด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ของมหาวิทยาลัยในเขตภาคเหนือ

ในการนี้ สถาบันพัฒนาสี่แยกอินโดจีน ขอเรียนมหาวิทยาลัยเครือข่ายที่เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ร่วมส่งหัวข้อวิจัยเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทานในพื้นที่ภาคเหนือ จากหน่วยงานของท่านมายังสถาบันพัฒนาสี่แยกอินโดจีน เพื่อรวบรวมและนำเสนอไปยัง สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว) ต่อไป โดยส่งมายัง คุณมันทนา หน่อแก้ว รองเลขานุการสถาบันพัฒนาสี่แยกอินโดจีน (ฝ่ายงานวิจัย) ได้ที่ อีเมล : ja_21mantana@hotmail.com โทรศัพท์(มือถือ) 09 6179 2402 หรือที่ ID LINE : 0878396300 ทั้งนี้ข้อกำหนดและรายละเอียดต่างๆสามารถติดตามได้ที่ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย <http://www.trf.or.th/>

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและดำเนินการต่อไป

รับทราบ
 อธิการบดี
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
 อ.ค. ๑๑ มิ.ย. ๒๕๖๐

ขอแสดงความนับถือ

พลเอก
 (ดร. ศิริ ทิวะพันธ์)

ประธานสถาบันพัฒนาสี่แยกอินโดจีน

ประธานที่ปรึกษาวิทยาลัยโลจิสติกส์และโซ่อุปทานมหาวิทยาลัยนเรศวร

๒๓ มิ.ย. ๒๕๖๐

คณบดี
 ๒๓ มิ.ย. ๒๕๖๐

เรียน คณบดี
 เพื่อโปรดทราบ / เห็นความชอบให้
 ๒๓ มิ.ย. ๒๕๖๐

จัดจากเลข ๐
 ๒๖ มิ.ย. ๒๕๖๐

26 มิ.ย. 2560

รายงานการประชุม เรื่อง การพัฒนาระบบโลจิสติกส์และอุปทานในพื้นที่ภาคเหนือ

วันพุธ ที่ 19 เมษายน 2560

ณ ห้องประชุมชั้น 3 วิทยาลัยโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยนเรศวร

ผู้เข้าร่วมประชุม

พลเอก ดร.ศิริ ทิวะพันธุ์

ประธานสถาบันพัฒนาสี่แยกอินโดจีน

นายฐิติ วิศวกรรม์

ประธานคณะกรรมการร่วมภาคเอกชนกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง

นายประเสริฐ กิตยาธิคุณ

กรรมการหอการค้าจังหวัดพิจิตร

ผศ.ดร.ประยูร ถี่มสุข

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

รศ.ดร.อภิชาติ ไสภานแดง

**ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการ โลจิสติกส์และ โซ่อุปทาน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่**

ผศ.สุภาวดี โพธิยะราช

**รองผู้อำนวยการฝ่ายการวิจัยมุ่งเป้า สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
(สกว.)**

นายวัชรพล ชยประเสริฐ

**ผู้ประสานงานชุดโครงการวิจัยด้าน โลจิสติกส์และ โซ่อุปทาน
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)**

สิบไท คร.พิศุทธิ์ บัวเปรม

**คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์**

นายนิพนธ์ เพชรบูรณ์

ประธานหลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ผศ.ดร.อลงกรณ์ เมืองไหว

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ดร.พัศกร ลีวิศิษฎ์พัฒนา

อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

นายวชิระ วิจิตรพงษา	อาจารย์หลักสูตรสาขาวิศวกรรม โลจิสติกส์ คณะเทคโนโลยี อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ผศ.ดร.พิชิต พระพิณิจ	ประธานดำเนินการศูนย์ศึกษา โลจิสติกส์และการค้าชายแดน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
นางสาวณปาล อุทัยรัตน์	อาจารย์ศูนย์การศึกษา โลจิสติกส์และการค้าชายแดน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
นางสาวธนันต์ธรณ์ ธนกุลธีรศิษฐ์	อาจารย์ศูนย์การศึกษา โลจิสติกส์และการค้าชายแดน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
นางสาวอิสริยาพร หลวงหาญ	อาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์
นายบัณฑิต ศรีสวัสดิ์	อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ โลจิสติกส์ คณะเทคโนโลยี อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
นายธนสิทธิ์ นิตยะประภา	อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ โลจิสติกส์ คณะเทคโนโลยี อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
นายพศวีร์ ศิริสรณกุลักษณ์	อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ โลจิสติกส์ คณะเทคโนโลยี อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
นายกรวิทย์ พักคง	อาจารย์ประจำสำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ดร.บุญทรัพย์ พานิชการ	ผู้อำนวยการวิทยาลัย โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยนเรศวร
นายเจนฉา โพธิ์จันทร์	อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
นางสาวมนสิการ พงษ์พานิช	นักวิจัยร่วม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

เริ่มประชุมเวลา 13.00 น.

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

พลเอก ดร.ศิริ ทิวะพันธุ์ ความจำเป็นในการพัฒนาด้านโลจิสติกส์ภาคเหนือ เรื่องที่ควรแก้ไขก็คือ

1. เส้นทางโลจิสติกส์ ที่สำคัญที่ก่อสร้างล่าช้า
2. เส้นทางโลจิสติกส์ที่ควรพิจารณาสร้างเพิ่มเติม
3. อุปสรรคสำคัญในการตั้งด่านชายแดน
4. เรื่องที่ประสบความสำเร็จ แนวความคิดในอนาคตเราจะขยายตามที่วิจัยรวมถึงหนานหนิงและฮานอ่ย

เรื่องที่ควรพิจารณาด้านระเบียบเศรษฐกิจก็คือเศรษฐกิจเส้น EWEC มีความสำคัญเพราะเขตอุตสาหกรรมสะพานเซโนได้พัฒนามากขึ้นและคานังพัฒนามากขึ้น เส้นทาง EWEC มีความสำคัญมาก ถ้ำตลาดของอย่างกึ่ง มณฑลเฉยขยายสู่เส้นนี้ก็ยิ่งมีความสำคัญมากขึ้น เพราะฉะนั้นมีความจำเป็นขอให้ข้อเสนอแนะว่า ให้มีการวิจัยเส้นทาง EWEC จากนวัตกรรมให้มากขึ้น แต่ในขณะเดียวกันเส้นทางระเบียบเศรษฐกิจ ไม่ได้นำนวัตกรรมต่าง ๆ มาใช้ ภาคเหนือตอนล่างไม่ได้เชื่อมโยงกับภาคเหนือตอนบนทำให้เงินส่งสินค้าผ่านจังหวัดต่างๆจากเหนือ ลงมาพิษณุโลก ผ่านนครสวรรค์ ทำให้เราเสียประโยชน์อย่างมาก จึงควรวิจัยเรื่องนี้อย่างจริงจัง

ผศ.สุภาวดี โพธิยะราช บทบาทของสกว.กับการพัฒนาโลจิสติกส์

รัฐบาลพยายามที่จะขับเคลื่อนกระบวนการวิจัยวิจัย เริ่มโดยการที่ไม่ให้เกิดความทับซ้อน รวมกลุ่มกับหน่วยวิจัยต่าง ๆ ของประเทศ 7 หน่วยงาน เกิดเครือข่ายหน่วยงานวิจัยแห่งชาติทำวิจัยแบบบูรณาการ โดยจะต้องมีประกอบการ หน่วยงาน มุ่งเน้นการวิจัยที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง รัฐบาลพยายามที่จะจัดสรรงบประมาณมาให้ หน่วยที่ดูแลอยู่จะมีงบประมาณอยู่ 700 ล้าน โดยมีทั้งโลจิสติกส์ sme และท่องเที่ยว ท่องเที่ยวจะ ได้รับทุนสูงสุด พิษณุโลกเป็นยุทธศาสตร์ของภาคเหนือตอนล่าง ทำอย่างไรจะให้เกิดการขนส่งที่สะดวก รวดเร็ว ทั้งคน ทั้งของ ให้มีเรื่องเล่าที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวให้ชุมชนมีรายได้ พิษณุโลกเป็นศูนย์กลางอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นจึงต้องให้การวิจัยเข้ามา ใช้การวิจัยล่วงหน้า 3 ปี สกว.มีทุนวิจัยสำหรับการพัฒนาเพียงพอ

ผศ.ดร.ประยูร ลิ้มสุข จังหวัดเพชรบูรณ์เป็นส่วนหนึ่งของเส้นทาง East-West Economic Corridor แต่ไม่ได้ตื่นตัว

นายวัชรพล ขยประเสริฐ ลักษณะงานวิจัยที่เด่น สกว.ต้องการที่จะให้ หลังจากที่นักวิจัยทำวิจัยเสร็จแล้ว
อยากให้ดำเนินการ โดยทันที

นายประเสริฐ กิตยาธิคุณ เรื่องเกี่ยวกับคณ.สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเวลาเข้าพักที่โรงแรมจะมีระบบเข้า
พักแล้วเอาพาสปอร์ตแสดกน จะถึงค้เข้า ไปที่คณ. ระบบเหล่านี้หายไปหมด กลับมาใช้ระบบเดิม หากอาจารย์
ท่านใดอยากจะเข้ามาทำแล้วลองใช้ทั้งประเทศ ผ่าคณาจารย์จากสกว.เราเป็นหน่วยย่อยที่จะเข้าไปจับเคลื่อน
และลดภาระต้นทุนให้ผู้ประกอบการผู้ประกอบการเคยใช้วิธีแสดกนแล้วส่ง ได้ปัจจุบันต้องเขียนด้วยลายมือ
แล้วส่งไปรษณีย์อคิดให้ส่งแฟกซ์ เรื่องนี้เป็นเรื่องตึก ๆ เรื่องของพาสปอร์ต เวลามีแขกต่างประเทศมา
เป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่โรงแรมต้องเก็บและส่ง บางวันส่งไม่ได้ เป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่คณ. เรื่องนี้ถ้าทำได้จะ
ทำให้ภาคเอกชนทำได้อย่างโปร่งใสมากขึ้น

นายฐิติ วิศวชัยวัฒน์ เรื่องที่ 1 ขอให้สกว. ให้การสนับสนุนเรื่องของมะม่วงน้ำดอกไม้ ที่จะขนส่งทางเรือ
ตอนนี้เรื่องของกลุ่มสินค้าเกษตร ในภาคเหนือตอนล่าง 5 จังหวัด ก่อนข้างจะแบ่งกันชัดเจนแล้วว่า จังหวัด
ตากจะเน้นเรื่องกล้วยหอม จังหวัดสุโขทัยจะเน้นที่มะม่วงโชคนันต์ เพราะปลูกกันมาก จังหวัดพิษณุโลกจะ
เน้นในเรื่องมะม่วงน้ำดอกไม้ จะมีมากในจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดพิจิตร คิดว่าถ้ารวม 2 จังหวัดนี้น่าจะ
มากที่สุดในประเทศไทย จังหวัดเพชรบูรณ์จะเน้นเรื่อง ฝรั่ง จังหวัดอุตรดิตถ์มีความหลากหลายโดยเฉพาะ
เรื่องทุเรียนหลงลับแล หลินลับแล แต่จะมีปัญหาเรื่องของล่องกองและลางสาด เพราะจะล้นตลาดทุกปี แต่ยังไม่มีการแก้ไข
เพราะปลูกได้ในหลายพื้นที่ นี่ค้คือสิ่งที่เกิดขึ้นในภาคเอกชน การทำงานของภาคเอกชนก่อน
หน้านี้ทำงานโดยไม่เคยไปร่วมมือกับใคร เรื่องที่ 2 ทำอย่างไรจะให้ผู้ค้ารายเล็ก รายกลาง ค้าปลีก ไซห่วย
สามารถที่จะยังอยู่ได้ เรื่องที่ 3 จะทำอย่างไรให้สหกรณ์เกิดความเข้มแข็งขึ้น เรื่องที่ 4 ทำไม่ถึงต้องทำนา
ในพื้นที่ไร่ ไร่ จะทำให้เกิดผลตอบแทนสูงสุด โดยมีความเสี่ยงต่ำ เรื่องที่ 5 ในการทำวิจัยออกไปแล้ว
ผู้คนส่วนใหญ่ของประเทศได้ จะเป็นประ โยชน์ต่อประเทศมาก เรื่องที่ 6 ขอให้อาจารย์บุญทรัพย์ พานิชการ
ทำเรื่องของโลจิสติกส์สินค้าเกษตร เพราะว่าพื้นที่แถวนี้ถ้าภาคเกษตรดี ทุกอย่างดีหมด

สรุปการประชุม

- ศกว.กำหนดกรอบวิจัยสำหรับปี 2561 การเพิ่มขีดความสามารถในระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มี 5 ยุทธศาสตร์เป้าหมายเดิมและเป้าหมายยุทธศาสตร์ใหม่ในอนาคต ในภาคเหนือเรายังมีเรื่องที่น่าจะทำได้เป็นเรื่องใกล้ๆตัวเรา คือเรื่องของการท่องเที่ยว เกษตร อาหารสำหรับอนาคต อาหารเพื่อสุขภาพ อาหารเพื่อความงาม

- ทำไมชาวมาต้องปลูกข้าว ไชยหัวไทยจะอยู่รอดได้อย่างไร ทำอย่างไรจะสร้างเรื่องราวให้ได้ การสร้างความเข้มแข็งให้สหกรณ์ และการเอา sme 5 จังหวัดไปทำการค้ากับเมียนมาร์และลาว

- จะเป็นไปได้ไหมที่ศกว.จะให้ทุนนักวิจัยไทยไปศึกษาที่ต่างประเทศแค่ทำเพื่อคนไทย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องผลิตภัณฑ์ วัตถุดิบ หรือแม้แต่เรื่องราวทุกอย่างของต่างชาติ

- มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามที่ผ่านมาได้เน้นเรื่องการทำเกษตรอยู่แล้ว โดยเฉพาะมันสำปะหลังกับยางพารา ปัจจุบันก็มาให้ความสนใจกับอ้อย

- มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรให้ความสนใจกับกล้วยไข่ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ในพื้นที่และสนใจเรื่องเส้นทางโลจิสติกส์ของการท่องเที่ยวชุมชนและทำอย่างไรให้สินค้าโอท็อปนำเข้าไปขายให้กับประเทศเพื่อนบ้านได้

- มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เสนอว่าสิ่งที่ได้รับจากการทำวิจัยที่ผ่านมา สามารถดึงขึ้นมาเป็นศูนย์วิจัยโลจิสติกส์และการค้าชายแดนของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยขึ้นและที่จะทำอีก 1 อย่างก็คือ ทำให้เกิดความเชื่อมโยงในอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม

- มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเสนอ สิ่งที่ดำเนินการอยู่คือ มุ่งไปยังตลาดใหม่ โดยเฉพาะโซนของต่างประเทศ โดยการหาผู้ประกอบการของไทยไปพบกับผู้ประกอบการของต่างประเทศให้ผู้ประกอบการได้พูดคุยแลกเปลี่ยนกันโดยตรง

- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าเกษตรว่าทำไมจำเป็นต้องทำ เพราะพื้นที่เราเป็นพื้นที่ของเกษตรกรและมีการทำแผนเรื่องของเกษตรกรชัดเจน ให้ข้อมูลว่าสะพานแห่งที่ 2 มีการเชื่อมเรียบร้อยน่าจะเปิดได้เร็ว ๆ นี้และถ้าเปิดได้ ตัวเลขแสนล้านวันนี้จะขึ้นไปอีก วิจัยที่น่าสนใจอีก 1 เรื่องคือเส้นทางจากแม่สอดไปถึงอินเดีย

พลเอก คร.ศิริ ทิวะพันธุ์ ข้อสังเกตที่ให้ไปจะเห็นว่าโลจิสติกส์เรามีความพร้อมอยู่พอสมควร เพียงแค่เราต้องพัฒนาปรับปรุงให้ดีขึ้น นอกจากนั้นทางภาคเหนือมีจุดผ่านแดนที่สำคัญ ๆ เช่นแม่สอด เชียงราย แม่ฮ่องสอน พะเยา น่าน เลย ที่สามารถจะเชื่อมต่อไปได้ เป็นพื้นที่ที่มีคุณค่าอย่างยิ่ง แต่ความสำเร็จที่จะเกิดต่อประเทศชาติอย่างแท้จริง ทุกมหาวิทยาลัยต้องพัฒนาจังหวัดของตัวเองที่รับผิดชอบให้มีความเข้มแข็งในด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน โลจิสติกส์ไปได้พอสมควร แต่โซ่อุปทานเรายังอ่อน ถ้าหากมองในเรื่องของโซ่อุปทานนอกจากต้องพัฒนาทรัพยากรของเราให้เป็นผลผลิตแล้ว การบริการการจัดการก็ถือว่า

เป็นโซ่อุปทานที่สำคัญ สิ่งค้ำประกันความสำเร็จกับโซ่อุปทานต่าง ๆ เพราะสามารถที่จะเชื่อมโยงไปใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ ทุกจังหวัดต้องส่งเสริมซึ่งกันและกัน ต้องเพิ่มศักยภาพมากขึ้น ความรู้ในมหาวิทยาลัยมือคู่เออะ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจะต้องร่วมกันผลักดันเพื่อที่จะทำให้การพัฒนาของภาคเหนือ ฝ่ายราชการก็จะเป็นวิจัย ฝ่ายเอกชนก็จะนำไปใช้ประโยชน์

มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยอาจารย์ บุญทรัพย์ พานิชการ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย รศ.ดร. อภิชาติ โสภางค์ จะช่วยกันนำร่อง ในการสร้างศูนย์เรียนรู้โลจิสติกส์ในแต่ละมหาวิทยาลัย เพราะคนส่วนมากยังไม่รู้จักโลจิสติกส์

ประธานกล่าวปิดประชุม

ลงชื่อ **วิกานดา ทองเนื้ออินทร์**

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นางสาววิกานดา ทองเนื้ออินทร์)

ผู้ช่วยเลขานุการสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการ

ลงชื่อ **วีระพงษ์ วิณรงค์**

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายวีระพงษ์ วิณรงค์)

เลขานุการสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการ